

ขอสรุปและขอเสนอแนะ

วิทยานิพนธ์เรื่อง " บทบาทของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยต่อการส่งสินค้าออก " ผู้เขียนได้ศึกษาถึงขอบเขตการให้ความช่วยเหลือด้านการส่งสินค้าออกของธนาคารพาณิชย์ว่าได้ให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ แก่ผู้ส่งสินค้าออกมากพอหรือไม่ ธนาคารพอใจในผลตอบแทนที่ได้รับจากผู้ส่งสินค้าออกหรือไม่ สถาบันการเงินอื่น ๆ ตลอดจนทางการได้ให้ความช่วยเหลือด้านการส่งสินค้าออกมากน้อยเพียงใด ในการวิจัย ผู้เขียนศึกษาจากรายงานของสถาบันต่าง ๆ เช่น รายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ กรมศุลกากร กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ ฯลฯ จากการสัมภาษณ์และสอบถามผู้ส่งสินค้าออกตลอดจนเจ้าหน้าที่ของธนาคารพาณิชย์ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการส่งสินค้าออก

จากการวิจัย จะเห็นว่าธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย สถาบันการเงินอื่น ๆ ตลอดจนทางการยังให้ความช่วยเหลือด้านการส่งสินค้าออกไม่เพียงพอ ผู้ส่งสินค้าออกรายใหญ่ ๆ ที่มีฐานะทางการเงินดี ก็มักจะไม่มีปัญหาอะไรมากนัก ส่วนผู้ส่งสินค้าออกรายย่อย ๆ ที่เพิ่งก้าวเข้ามาในวงการส่งสินค้าออก หรือผู้ส่งสินค้าออกที่มีเงินทุนน้อย มักประสบปัญหาในเรื่องการจัดหาเงินทุน ผู้ส่งออกบางรายไม่สามารถกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน เนื่องจากฐานะทางการเงินและการดำเนินงานยังไม่เป็นที่เชื่อถือในวงการค้า หรือกู้ได้โดยเสียดอกเบี้ยในอัตราสูงจนทำให้ผู้ส่งออกบางรายถึงกับขาดทุน หมกกำลังใจในการประกอบการต่อไป ในการแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ รัฐบาลจะต้องเป็นตัวตั้งตัวตีในการแก้ปัญหา จะให้ธนาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นส่วนเอกชน (private sector) แก้ปัญหานี้แต่ลำพังไม่ได้ เพราะธนาคารพาณิชย์เป็นธุรกิจที่ต้องแสวงหากำไรเพื่อความอยู่รอดของตน ในการ

แก้ปัญหาดังกล่าว รัฐบาลมีส่วนช่วยได้โดยการจัดหาเงินทุนให้ส่งออก โดยให้
 บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรม (F.F.C.T.) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 จัดสรรเงินทุนให้ส่งออกโดยคิดดอกเบี้ยในอัตราต่ำ ในการนี้รัฐบาลอาจขอความร่วมมือ
 จากสถาบันการเงินอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารพาณิชย์ เพื่อการให้กู้ยืมการส่ง
 สินค้าออก นอกจากนี้ทางการอาจจะเข้าค้ำประกันผู้ส่งออกรายย่อย ๆ เพื่อให้ผู้ส่งออก
 ที่มีหลักประกันหรือยังไม่เป็นที่รู้จักในวงการค้า มีโอกาสกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์มา
 ใช้ในการดำเนินงานด้านการส่งสินค้าออก ในขณะนี้ประเทศไทยกำลังเร่งรัดพัฒนาการ
 ผลิตเพื่อการส่งออก คาดว่าในไม่ช้า ประเทศไทยคงจะมีการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
 ส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น และสินค้าของเราจะต้องขายแข่งขันใน-
 ตลาดโลก ผู้ส่งออกอาจจำเป็นต้องให้เครดิตระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว
 แก่ผู้ซื้อในต่างประเทศเช่นเดียวกับการปฏิบัติของผู้ส่งออกในประเทศอื่น ๆ เพื่อให้สินค้า
 ออกของไทยสามารถขายแข่งขันในตลาดต่างประเทศ ทั้งในด้านราคาและกำหนดเวลา-
 ในการชำระเงิน รัฐบาลควรสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง Export Import Bank ทำหน้าที่
 ด้านการจัดสรรเงินทุนให้กับผู้ส่งสินค้าออก เพื่อให้ผู้ส่งสินค้าออกสามารถให้เครดิตแก่ผู้
 ซื้อได้ นอกจากการจัดตั้ง Export Import Bank แล้ว ผู้เขียนมีความเห็นว่า รัฐ
 บาลควรเตรียมตัวจัดตั้งสถาบัน Export Guarantee เพื่อค้ำประกันความเสี่ยงจากการ
 ให้เครดิตของผู้ส่งออกและธนาคารพาณิชย์ กว้างคือถ้าผู้ซื้อในต่างประเทศไม่สามารถชำระ
 เงินได้ ผู้ส่งออกและธนาคารพาณิชย์ยังเรียกเงินคืนจากสถาบัน Export Guarantee
 ได้ ฉะนั้นถ้าสินค้าออกของเราจะต้องขายแข่งขันมากขึ้น ถึงเวลาแล้วที่เราควรที่จะเตรียม
 ตัวจัดตั้งสถาบัน Export Guarantee โดยธนาคารพาณิชย์หรือผู้ส่งสินค้าออกเป็นผู้เสีย
 ค่าฟรีเนียบให้

ขอบเขตของการวิจัย ผู้เขียนก็ขานพบของธนาคารพาณิชย์ที่ซึ่งมีต่อการส่ง
 สินค้าออก และสรุปผลออกมาว่า ธนาคารพาณิชย์ยังให้ความช่วยเหลือด้านการส่งสินค้า
 ออกไม่เพียงพอ ควรมีการจัดตั้งสถาบัน Export Import Bank ส่วนวิธีการในการ
 จัดตั้งสถาบัน Export Import Bank ขอบเขตการดำเนินงานและรายละเอียดต่าง ๆ
 เป็นเรื่องที่จะต้องทำการวิจัยกันต่อไป

สำหรับในอนาคตเราจำเป็นต้องศึกษาในด้านการส่งออกอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อจะทราบว่าเศรษฐกิจในขณะนั้นต้องการการส่งเสริมในเรื่องใดบ้าง รัฐบาลจะไดส่งเสริมใดถูกจุด สำหรับปัญหาอื่น ๆ เช่น ปัญหาธนาคารผิดนัด ด้านคุณภาพ ด้านระดับราคา ด้านภาษีอากร ด้านการขนส่ง ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกทางการตลาด และด้านการกำกับและเลือกปฏิบัติของรัฐบาลต่างประเทศ เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องเป็นตัวตั้งตัวตีในการศึกษาขอเท็จจริงของปัญหาและหาทางแก้ปัญหา ต่อไปเรื่อย ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง

ในด้านการส่งเสริมการส่งออก รัฐบาลจะต้องเป็นตัวตั้งตัวตีในการส่งเสริมอีกเช่นกัน ธนาคารพาณิชย์ควรจะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการส่งออก โดย การร่วมมือกับรัฐบาลและสถาบันอื่น ๆ ในการส่งเสริมการส่งออก อาทิเช่น การเข้าร่วมในการแสดงสินค้าในต่างประเทศ การค้าประกันการชำระ เงินค่าสินค้าส่งออก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สินค้าประเภทที่มีราคาค่อนข้างสูง และการให้เครดิตแก่ผู้ส่งออก เป็นต้น

ผู้เขียนมีความเห็นว่า การส่งออกมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก จึงควรที่การศึกษาบทบาทของสถาบันต่าง ๆ ในการส่งเสริมด้านการส่งออกและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อเป็นแนวในการวางนโยบาย ด้านการส่งเสริมสินค้าออกของประเทศ

ศูนย์วิจัยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย